



ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree

Circulation: 850,000

Ad Rate: 1,200

Section: Live/Super ปันเทิง

วันที่: พุธ 5 สิงหาคม 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3229

หน้า: 17(ขวา)

Col.Inch: 22.87 Ad Value: 27,444

PRValue (x3): 82,332

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พช.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ป้องกัน-แก้ปัญหายาเสพติด

พช.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ป้องกัน-แก้ปัญหายาเสพติด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนาหลักสูตร พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายกรมการพัฒนาชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ณ โรงแรม ทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การขับเคลื่อนภารกิจโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องสนองพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญู แต่พระองค์ท่านด้วยการปฏิบัติบูชา หมายความว่า เมื่อมาฝึกอบรมก็ขอให้ตั้งใจช่วยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเมื่อต้องแยกย้ายกันไปก็ขอให้ทุกคนได้ขยายเครือข่ายการทำงาน ในการที่จะปฏิบัติบูชาทำภารกิจนี้ จะปฏิบัติคนเดียวไม่ได้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นต้นแบบ ให้เรามีเครือข่ายภาคประชาชนเป็นกำลังสำคัญ ข้าราชการที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้

ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการจากกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้ปฏิบัติหน้าที่เสมือนฝ่ายเลขานุการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องช่วยกันยืดหยุ่นและขับเคลื่อนให้กับผู้ที่จะต้องเป็นพัฒนากร หรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ คือเรื่องของการขยายความร่วมมือในลักษณะของภาคีเครือข่าย และการตระหนักถึงภารกิจของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นกองทุนพระราชทาน จึงต้องระมัดระวังและปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง.